



## ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม

### เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่มีรายงานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่เสี่ยงใกล้เคียง กอปรกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นั้น มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของสุขภาพและชีวิตของนักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ ตลอดจนเพื่อป้องกัน ชะลอ และบรรเทาจากการระบาด ลดความตื่นตระหนกของคนในสังคม มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนมดำเนินการตามมาตรการและแนวทาง ดังนี้

1. ให้คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/โรงเรียน/หน่วยงาน สืบหาข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่เสี่ยง รวมถึงสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร โดยให้เริ่มสำรวจตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ

1.1 นักเรียน และนักศึกษา ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่เสี่ยงใกล้เคียง แจ้งข้อมูลให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีหรือผู้อำนวยการทราบ และรายงานข้อมูลไปที่มหาวิทยาลัย โดยนักเรียน นักศึกษา จะต้องปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมกักตัวเฝ้าดูอาการ 14 วัน และให้คณะ/วิทยาลัย เตรียมความพร้อมระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อรองรับนักศึกษาที่ต้องกักตัว

1.2 เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่เสี่ยงใกล้เคียง แจ้งข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทราบ และรายงานข้อมูลไปที่มหาวิทยาลัย โดยเจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังของรัฐอย่างเคร่งครัด พร้อมกักตัวเฝ้าดูอาการ 14 วัน และให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาขอบหมายภาระงานและปฏิบัติงานในที่พำนักของตนเอง (Work From Home)

1.3 นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ ที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่มีการกักตัวตามมาตรการของรัฐแล้ว ให้คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน/โรงเรียน/หน่วยงาน รายงานข้อมูลต่อมหาวิทยาลัยทราบ และให้ทำการกักตัวเฝ้าดูอาการเพิ่มเติมอีก 14 วัน ในที่พำนักของตนเอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ ให้คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน จัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับบุคลากร ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาขอบหมายภาระงานและปฏิบัติงานในที่พำนักของตนเอง (Work From Home)

/1.4 นักศึกษาสหกิจศึกษา...

1.4 นักศึกษาสหกิจศึกษาหรือนักศึกษาฝึกงานในพื้นที่เสี่ยง ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ให้ติดต่อประสานงานที่งานสหกิจศึกษาหรือคณะ/วิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัด หรือหากนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะฝึกปฏิบัติงานต่อ ให้นักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการหน่วยงาน และจังหวัดนั้น ๆ

2. ให้นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

3. ให้ทุกหน่วยงานกำหนดมาตรการควบคุมดูแลการผ่านเข้า-ออก คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน/โรงเรียน/หน่วยงาน อย่างเคร่งครัด ทั้งยานพาหนะ และบุคคลทั่วไป โดยจัดให้มีจุดคัดกรองอาคารเพื่อวัดอุณหภูมิและtidป้าย สัญลักษณ์แสดงการผ่านจุดคัดกรอง พร้อมจุดติดตั้งแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ สบู่ล้างมือในบริเวณพื้นที่ หรืออาคารที่มีผู้คนจำนวนมาก รวมทั้งกำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นประจำ มีป้ายแสดงตน เพื่อคัดแยกบุคคลภายนอกให้ชัดเจน

4. ขะลอการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะการรวมกลุ่มกันจำนวนมากที่ดำเนินการทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย หรือพิจารณาใช้การจัดกิจกรรม ฝึกอบรม หรือประชุมผ่านระบบออนไลน์แทน

5. ให้หน่วยงานที่มีจุดบริการด้านอาหาร กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยอาหารในศูนย์อาหาร ร้านสะดวกซื้อหรือจุดบริการต่าง ๆ โดยผู้ให้บริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และต้องสวมถุงมือตักอาหารตลอดเวลา ทุกร้านต้องเตรียมหม้อต้มซอสส้มให้เรียบร้อย มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ จุดวางแอลกอฮอล์เจลหรืออ่างล้างมือ และควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการไม่ให้แออัด

6. ขอความร่วมมือนักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ให้ติดตามข้อมูลสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากแหล่งข้อมูลของทางการที่เชื่อถือได้เท่านั้น โดยอาศัยวิจารณญาณและการตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นอย่างเข้มข้นเสียก่อนที่จะสื่อสารต่อไป รวมถึงขอความร่วมมืองด Post และ Share ข้อความใด ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ ในช่องทางสื่อสารหลักของมหาวิทยาลัย อันจะทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสถานการณ์ที่แท้จริง และส่งผลต่อการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ

ทั้งนี้ให้คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/โรงเรียน/หน่วยงาน รายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติต่าง ๆ ต่อมหาวิทยาลัยนครพนมโดยด่วน เพื่อร่วมกันควบคุมสถานการณ์นี้

จึงประกาศมาเพื่อพิจารณาปฏิบัติต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563



(รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม